



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
30 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

กฎหมายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, thereporters, nation, mcot, sonhditalk, news1live)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถึง การดำเนินการนโยบายกัญชาเสรีต้องหารื้อกันต่อไป ส่วน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ฉบับใหม่ยังไม่เรียบร้อย คงเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่ที่จะนำไปพิจารณากันอีกครั้ง ซึ่งต้องมีมาตรการเพิ่มเติมให้เกิดความเชื่อมั่น ให้ไม่เป็นอันตราย เพราะเดิมกำหนดให้เป็นกัญชาเพื่อทางการแพทย์แต่สภาพปิดไปแล้ว จึงต้องฝากรัฐบาลใหม่ดำเนินการต่อไป

- นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึง กรณี คณะกรรมการป.ป.ส. สามารถเปลี่ยนให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดได้หรือไม่ ว่า ต้องมีที่มาที่ไปก่อน ซึ่งคราวที่แล้วมาจาก สธ. ส่วนคณะกรรมการ ป.ป.ส.ให้ความเห็นชอบตามที่สธ.เสนอ ซึ่ง รวม.สธ.ก็ไม่มีอำนาจ เพราะต้องออกประกาศกระทรวงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ส.



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

รถฟอกไตเคลื่อนที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก., มติชน, กท.ธุรกิจ, อีจัน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ช่อง 5, สวพ.91, TNN, NBT, pptv, thereporters, thecoverage, acnews, hfocus, thebetter, thebangkokinsight, mcot, newtv, thaipbs)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพ.ร.ว.สธ. เป็นประธานพิธีเปิดรถฟอกไตเคลื่อนที่นวัตกรรมต้นแบบเพื่อประชาชนของกรมการแพทย์ โดย รพ.นพรัตนราชธานี ว่า รถฟอกไตคันนี้จะคันแรกของไทย และคันแรกของอาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการรักษาฟอกไตให้กับผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4 โดยเตรียมนำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่นำร่องทุกคันตามที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการฟอกไตได้ โดยจะเริ่มนำร่องที่แรกที่พื้นที่อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เนื่องจากไม่มีศูนย์ฟอกไต และยังอยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ รพ.นพรัตนราชธานีที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถฟอกไตคันที่คันนี้

นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ทั่วประเทศมีคลินิกให้บริการฟอกไตจำนวนทั้งสิ้น 1,151 แห่งแต่บางพื้นที่ห่างไกลประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการอีกทั้งการฟอกไตต้องคำนึงถึงคุณภาพและการให้บริการอย่างต่อเนื่องรถฟอกไตเคลื่อนที่จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังให้ได้รับการบริการอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม

หารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-ออสเตรเลีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ออสเตรเลีย 5 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนานักบริหารกระทรวงสาธารณสุข การบริหารจัดการโควิด 19 Digital Health, Therapeutic Goods Administration (TGA) และมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, hfocus)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจไทย” นำเสนอการใช้ภูมิปัญญาไทยดูแลสุขภาพ มีการมอบรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี 2566 ให้แก่ พ่อมหมอบุญมา มุงเพี้ย จ.สกลนคร และหมอประวิทย์ แก้วทอง จ.สงขลา แต่ละปีมีการมอบรางวัลหมอไทยดีเด่นเพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุที่ทรงภูมิและความรู้ โดยคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดจากระดับภาคทั้ง 4 ภาค เพื่อนำเสนอ กกก.การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตัดสิน

- องค์การเภสัชกรรม ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด Innovative care for life พร้อมจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ GPO SIBANNAC และผลิตภัณฑ์สมุนไพร จีพีโอ เถาวัลย์เปรียง แคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำมันเมล็ดกัญชงคุณภาพ คุณค่าของสารสกัดและการคัดสรรเพื่อสุขภาพที่ดี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><u>นับหนึ่งคลินิก</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) - นพ.เทวัญ ธาณีนรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีการให้บริการคลินิกนำร่องด้านการบำบัดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชื่อ “นับหนึ่งคลินิก” เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดกลุ่มฝิ่น เฮโรอีน หรือมอร์ฟีน โดยจะใช้ยาแผนไทยตำรับยา ทำให้อดฝิ่นที่สามารถใช้ทดแทนอาการอยากยาและลดอันตรายจากการติดยากลุ่มดังกล่าว ซึ่งใกล้เคียงกับยาเมทธาโดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถรับคำปรึกษาในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ถึงวันที่ 2 ก.ค.66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-20.00 น. ณ ฮอลล์ 11-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือไปรับบริการได้ที่ รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยศเส กทม.</p>	
<p><u>บุหรีไฟฟ้า</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, สวท., NBT, อีจัน, hfocus, thecoverage, thebangkokinsight, acnews, thejournalistclub) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองสุกศึกษา กรม สบส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับประเทศและระดับพื้นที่ทำการสำรวจ “พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเยาวชนไทย” ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 6 มิ.ย. 66 มีผู้ตอบแบบสำรวจฯ 61,688 คน พบว่าในภาพรวมของประเทศเยาวชนใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 9.1 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจากคนรอบข้าง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 92.2 ถูกชักชวนจากเพื่อน รองลงมาถูกชักชวนจากญาติ ร้อยละ 3.2 และถูกชักชวนจากคนในครอบครัว ร้อยละ 1.6 นอกจากนี้ ยังพบว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่มวนจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วยสูงถึงร้อยละ 43.9 ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรม สบส. สนับสนุนให้เยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขเยาวชนจิตอาสา บอกกล่าว เตือน รมรงค์ไม่ทดลองสูบ ไม่ชวนสูบป้องกันนักสูบหน้าใหม่</p>	
<p><u>วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย 4 ก.ค. วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย กรมอนามัยรณรงค์กิจกรรมภายใต้แนวคิด “ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน : Environmental Health, A Vital Challenges in Response to VUCA World” เชิญชวนคนไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้สุขภาพดี “ตั้งสติ ตั้งรับ และปรับตัว”</p>	
<p><u>สัมมนาระดับภูมิภาคระหว่างประเทศพันธมิตรในเอเชีย</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะกรรมการสหภาพยุโรป จัดกิจกรรม Regional seminar on ‘Food Contact Materials and Safety Requirements applicable to Recycled Plastic’ เพื่อการเพิ่มความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลกฎระเบียบของสหภาพยุโรปด้านวัสดุสัมผัสอาหารและพลาสติก รีไซเคิล และความจำเป็นในการตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตพลาสติกรีไซเคิลที่ต้องการส่งออกพลาสติกรีไซเคิลไปยังสหภาพยุโรป</p>	
<p><u>ความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหาร</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมกับสหภาพยุโรปจัดกิจกรรม Sustained Training Mission (STM) for Thailand on Food Contact Materials and Safety Requirements applicable to recycled plastics ภายใต้โครงการ Better Training for Safer Food (BTSF) เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับวัสดุสัมผัสอาหารและพลาสติกรีไซเคิล ทำให้เกิดความมั่นใจต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้ภาชนะบรรจุและวัสดุสัมผัสอาหารที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล</p>	
<p><u>ออย.ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, 77kaoded) - ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก สกนนคร อ.สกนนคร จ.สกนนคร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง</p>	
<p><u>Thailand Healthcare 2023</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ,ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ Thailand Healthcare 2023 หลังประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรี เวทีเสวนาเพื่อคนรักสุขภาพ ให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ สธ.มีเป้าหมายในปี 2566 ประกาศให้เป็นปีแห่งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงต้องการส่งเสริมให้มีการเพิ่มทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของอายุเพื่อให้มีรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้ามาสู่ความก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคต</p>	
<p><u>การศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ก.การอุดมศึกษาฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป ระยะเวลาดำเนินโครงการร่วมกัน 5 ปี จะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสมุนไพรและตำรับยาเป้าหมาย การทดสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร การผลิตสารสกัดและเครื่องสำอางจากสมุนไพร การจัดอบรม สัมมนา สร้างองค์ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพร ผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยในการดูแลสุขภาพของประชาชน</p>	
<p><u>อันตรายจากพลาสติกถนอมอาหาร</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook - อ.สง่า ตามาพงษ์ ที่ปรึกษาโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า การละลายความสำคัญของการใช้พลาสติกกับอาหารอย่างปลอดภัยต่างๆ ที่เป็นวัสดุที่ต้องสัมผัสโดยตรงกับอาหาร มีโอกาสสูงมากที่สภาพกรดหรือไขมันจากอาหารที่ถูกห่อหุ้มอยู่อาจเป็นตัวกลางในการพาสารพิษจากพลาสติก เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร เมื่อรับประทานอาหารนั้นเข้าไปก็เกิดการสะสมของสารพิษเหล่านั้นซึ่งล้วนเป็นสารก่อมะเร็ง การใช้ฟิล์มพลาสติกถนอมอาหารที่ปลอดภัยและใช้อย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคควรใส่ใจและให้ความตระหนักให้มากขึ้น</p>	
<p><u>การตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดสำหรับภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด และภาวะพร่องเอนไซม์ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีน หรือโรคฟีนิลคีโตนูเรีย ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้การเข้าถึงบริการดังกล่าวเป็นไปอย่างทั่วถึงและเกิดความเป็นธรรมทางสุขภาพ จัดบริการรองรับการตรวจครอบคลุมทั่วประเทศขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค โดยเพิ่มการตรวจคัดกรองกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก จำนวน 24 โรค และขยายการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในพื้นที่เขตสุขภาพที่มอบหมาย</p>	
<p><u>สถานการณ์แผ่นดินไหวที่ จ.พิษณุโลก</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thebetter, hfocuse, ch3) - นพ.กาญจนาภา ญาณเวชสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เผย สถานการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดพิษณุโลกมีสถานพยาบาล 2 แห่งได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่เกิดรอยร้าวตามผนังอาคาร ฝ้าเพดาน และบริเวณพื้น แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ</p>	
<p><u>ไวรัสแลงงยา</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight) - ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โปสตรระบุ WHO ติดตามไวรัสกลุ่มใหม่เฮนิปา ประกอบด้วย แลงงยา นิปาห์ และเฮนตรา ที่กำลังระบาดวงกว้าง อาจมาแทนที่โควิด 19 ขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดจากคนสู่คน แต่พบจากสัตว์สู่คนถี่ขึ้น หากมีการกลายพันธุ์เพียงไม่กี่ตำแหน่งบนจีโนมที่ส่งผลให้ส่วนหนามของไวรัสจับกับเซลล์มนุษย์ได้ดีขึ้น จะช่วยให้แลงงยาก้าวข้ามจากสัตว์มาระบาดในมนุษย์ได้เช่นเดียวกับไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p><u>เพิ่มรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต</u> สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ PPTV - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มรายชื่อ รพ.12 แห่ง อยู่ในบัญชีสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต แบ่งเป็น รพ.ในสังกัด สป.สธ. 11 แห่ง และ รพ.ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 แห่ง</p>	
<p><u>รพ.เลิดสิน แอลงการณ์เสียชีวิต นศ.แพทย์ ปี 6 พัดตกหอพัก</u> สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เนชั่น, , hfocuse, , kapook, thaipbs, thebangkokinsight, ch3, topnews, thestandard, ch7, brighttv) - รพ.เลิดสิน ออกแถลงการณ์กรณีนักศึกษาแพทย์ตกจากอาคารหอพักเสียชีวิตว่า ตามที่มีข่าวทางช่องต่างๆ เรื่อง นศพ.ปี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ 6 ตกจากอาคารหอพักชั้น 21 เสียชีวิต ทาง รพ.เลิดสินรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ สาเหตุของเหตุการณ์นี้ยังไม่แน่ชัดและยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยทางผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์มีความประสงค์ที่จะไม่ให้ข้อมูลใดๆ ในทุกช่องทาง รพ.เลิดสินจึงขอภัยมา ณ โอกาสนี้</p> <p>ด้าน นพ.สมิทธิ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ควรจะต้องมีการสังคายนาวัฒนธรรมองค์กร ปรับระบบรับบริการร้องเรียน</p>	
<p>ปัญหาแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.</p> <p>- นพ.สุพล ตติยนันท์พร สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า แพทย์ที่ปฏิบัติงานจริงอยู่ตามรพ.ต่างๆ ใน จ.นครราชสีมา ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 862 คน แต่กรอบอัตรากำลังตามปริมาณงานในปี 2566 ควรจะมีแพทย์ปฏิบัติงานจำนวน 1,059 คน ถือว่าอัตรากำลังแพทย์ยังไม่เต็มกรอบที่วางไว้ ซึ่งสสจ.ให้มีการจัดทำแผนเพิ่มอัตรากำลัง 5 ปี ถึงปี 2569 โดยเมื่อถึงปี 2569 ต้องมีอัตรากำลังแพทย์ จำนวน 1,402 คน ทั้งนี้ ปี 2566 ทาง จ.นครราชสีมา ได้รับการจัดสรรแพทย์ที่จบใหม่ และแพทย์อินเทิร์น เพียง 80 คนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอแต่สามารถรองรับงานที่มีอยู่ได้ ทาง สสจ.นครราชสีมา มีโครงการแพทย์พี่เลี้ยงเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการแนะนำพุดคุยให้คำปรึกษากับแพทย์ที่จบใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดความท้อแท้จนต้องลาออก</p>	